



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและการแสดงตนของผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชักชวนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงตรวจสอบสถานะการมีชีวิตและการย้ายภูมิลำเนาจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิตจากรายงานผลการตรวจสอบของกรมการปกครอง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งให้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านธนาคาร จากรายงานผลการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล จึงขอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหนังสือชักชวนดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ดำเนินการดังนี้

๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ **ไม่ต้องแสดงตนเพื่อยืนยันบัญชี** โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลจะดำเนินการตรวจสอบจากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินแทน **ต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓** ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะเป็นการมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจรับเงินแทน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ สามารถยื่นเอกสารการมอบอำนาจเพื่อรับเงินแทนได้ **ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓** ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการไม่ดำเนินการยื่นเอกสารการมอบอำนาจเพื่อขอรับเงินแทน ตามวันและเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลจะดำเนินการระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ท่านจะยังไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ จนกว่าจะดำเนินการมอบอำนาจดังกล่าวจนแล้วเสร็จ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๕๓-๑๘๑๙ ต่อ ๒๔ หรือ ๐๘-๕๒๕๒-๑๑๐๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนตรี อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล